



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 ตุลาคม 2562



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน คอลัมน์ เดินหน้าชน เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>มติชน</p> <p>มติชน</p> <p>มติชน</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว สหรัฐฯ คัดค้านการแบน 3 สาร โดยเฉพาะไกลโฟเซต โดยสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยส่งหนังสือคัดค้านไปยังนายกฯ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอีก 7 คน และแนบเอกสารจาก ก.เกษตรสหรัฐฯ 2 ประเด็น คือ 1.การแบนสารไกลโฟเซต โดยไม่พิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ อาจส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อการนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวสาลีของไทย 2.ไกลโฟเซตเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ใช้อย่างแพร่หลาย หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ ประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ สอดคล้องกับความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานอื่น ทั้งญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และองค์การเกษตรแห่งสหประชาชาติ จึงขอให้ไทยชะลอการตัดสินใจเพื่อหาทางออก ซึ่งการออกมาคัดค้านนั้นเป็นเพราะบริษัทด้านเคมีเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพรายใหญ่ของสหรัฐฯเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสารไกลโฟเซต ส่วนทำที่ของรัฐบาลไทยนั้น แม้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สร. และ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม จะยืนยันว่าเป็นกฎหมายภายในของไทยที่สามารถทำได้ แต่กระบวนการจากนี้ต้องติดตามว่ารัฐบาลไทยจะต่อสู้ชี้แจงให้สหรัฐเข้าใจและยอมรับได้อย่างไร</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ให้สัมภาษณ์กรณีสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยทำหนังสือคัดค้านการห้ามใช้สารไกลโฟเซต ว่า จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจง</p> <p>ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ว่า สธ.ยืนยันตามมติเดิมหน้าที่ของ สธ.คือรับผิดชอบสุขภาพประชาชน เป็นคนละเรื่องกับการค้า ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจุดยืนของ สธ.ได้</p> <p>น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ประชุมทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตร เพื่อรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน โดยเน้นย้ำช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน นำร่อง จ.อุทัยธานี เป็นจังหวัดแรก ทางเลือกคืออยากให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตชีวภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำเอกสารส่งต่อไปยังกรมการค้าต่างประเทศให้นำไปพิจารณา</p> <p>นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคกก.วัตถุอันตราย กล่าวว่า ต้องรอให้กรมวิชาการเกษตรส่งรายละเอียดการแบน 3 สาร และสารทดแทนกลับมาให้คกก.วัตถุอันตรายพิจารณาอีกครั้ง ก่อนการแบนจะมีผลบังคับใช้ 1 ธ.ค.นี้</p> <p>นายประกอบ วิวิธจินดา รก.แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า สืบค้นหาหน้าอาจจะหารือกับกรมวิชาการเกษตรเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องหาสารทดแทนให้เร็วที่สุด และหาแนวทางด้านการเงินช่วยเหลือ</p> <p>นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า การต่อสู้เพื่อให้ง่ายเลิกการใช้สารพิษร้ายแรงครั้งนี้ ประเทศไทยต้องต่อสู้กับการแทรกแซงกิจการภายในจากรัฐบาลต่างประเทศและบรรดาบริษัทข้ามชาติ เพราะทั้งไกลโฟเซตและพีซีดีดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้ด้านทานไกลโฟเซตมีบริษัทมอนซานโต้เป็นผู้ครอบครองตลาด จึงต้องส่งเสริมพีซีเอ็มไอและค่านการแบนไกลโฟเซตไปพร้อมๆ กัน ซึ่งให้เห็นว่าการแบนพาราควอตและไกลโฟเซตไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบรรษัทข้ามชาติที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาลของหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสหรัฐ</p>	-
<p>เว็บไซต์ thaiquote</p>	<p>รมช.สร. ชมละครรักลูกใจนายฉุกเงิน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ขึ้นชมละครเรื่อง “รักฉุดใจนายฉุกเงิน” ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์ ว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการสอดแทรกการให้ความรู้ด้านคำศัพท์ทางการแพทย์ และเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจในอาชีพการแพทย์มากขึ้น รวมทั้งนำเสนอกระบวนการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่น้อยคนจะได้สัมผัสและรับรู้</p>	-
<p>มติชน</p>	<p>สร.เชิญชวนบริจาคโลหิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) และโฆษก สร.</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	ให้สัมภาษณ์ว่า สธ.ร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รณรงค์ให้ประชาชนบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน เพื่อให้มีปริมาณโลหิตสำรองคงคลังเพียงพอไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ รพศ. รพท. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตทุกแห่ง หรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติแต่ละจังหวัด	
แฟนเพจ gossip สาสุข	<p>ผู้ตรวจฯ สธ. คนใหม่</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า ในที่สุด นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์, พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ และ พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ก็ผ่านการพิจารณาจากกรม. ตามที่รอมว.สธ.เสนอชื่อเป็นผู้ตรวจราชการสธ. โดยนอกจากนพ.พงศ์เกษม ที่มีอาวุโสเป็นลำดับต้นๆ ที่เหลือ พญ.อัมพร มีความสนิทสนมเป็นพิเศษ รอมว.สธ. ได้รับความไว้วางใจให้เป็นโฆษกกระทรวง และมีเสียงลือว่าเป็นแพทย์ประจำตัว แต่ดีกว่า พญ.วิพรรณ ซึ่งรู้เพียงว่าสนิทสนมกับนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. โดยสมัยเป็น ผอ.สถาบันโรคทรวงอก มีปัญหาเรื่องขาดแคลนวิสัญญีแพทย์ แต่พญ.วิพรรณไม่รับเพิ่มทั้งที่มีตำแหน่งว่างเพราะไม่ถูกใจ และยังมีปัญหาอื่นๆ เช่น การบริหารกำลังคน ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรควบคุมโดยไม่ให้ค่าตอบแทน เพราะไม่มีการผ่าตัด ปัญหาวัสดุที่ใช้ในการผ่าตัดเปิดหัวใจไม่เพียงพอต้องไปขอยืมบริษัทขายอุปกรณ์การแพทย์มาใช้ก่อน ทำให้ต้องทยอยซื้อย้อนหลังราคาแพงกว่าปกติ คนมารับตำแหน่งแทนต้องเคลียร์หนักกว่า 500 ล้านบาท ล่าสุด นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ จะสืบสวนเรื่องนี้ต่อ</p>	-
ข่าวสด เดลินิวส์	<p>อุบัติเหตุบนท้องถนน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง เพราะประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ประชาชนมักเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ในช่วงเช้าอาจมีหมอกลงจัด ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงได้ ประกอบกับบางพื้นที่ยังมีฝนตก อาจทำให้ถนนลื่นเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ แนะนำยึดหลักเมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัย พกใบขับขี่ติดตัว หากอ่อนล้าควรพักงีบหลับอย่างน้อย 15 นาที หลีกเลี่ยงการโดยสารบนกระเบาะท้าย ตรวจสอบสมรรถนะรถและสภาพความปลอดภัยสม่ำเสมอ ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ทำตามกฎหมายจราจร</p>	-
ข่าวสด	<p>ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหน้าหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำ ช่วงหน้าหนาวผู้สูงอายุดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องต้น โดยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ สวมใส่เสื้อผ้าที่มีความหนาเพียงพอ โดยเฉพาะช่วงกลางคืน หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็น ออกกำลังกายเป็นประจำ เคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำอุ่นวันละ 6-8 แก้ว และนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอวันละ 7-9 ชั่วโมง</p> <p>นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า สิ่งที่ต้องคำนึงถึงสำหรับผู้สูงอายุในช่วงหน้าหนาว ได้แก่ 1.โรคระบบทางเดินหายใจ 2.ปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง 3.โรคระบบไหลเวียนโลหิต และ 4.อาการปวดข้อ</p>	
ข่าวสด เว็บไซต์ sanook	<p>โรคเอ็มเอส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคมัลติเพิลสเคลอโรสิส หรือโรคเอ็มเอส คือ โรคที่เกิดจากการอักเสบของปลอกหุ้มเส้นประสาทในสมองและไขสันหลัง สาเหตุของการเกิดโรคมียังไม่แน่ชัด พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและในช่วงวัยทำงาน อายุเฉลี่ย 20-40 ปี โดยผู้ป่วยจะมีอาการกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง ตามองไม่เห็นหรือมองภาพซ้อน ปัญหาเกี่ยวกับการกลืน การออกเสียง สะอึก ปวดแสบร้อน การทรงตัวผิดปกติ ภาวะเมื่อยล้า ปัญหาด้านความจำ อารมณ์ ความคิด และการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ เป็นต้น</p> <p>พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผอ.ด้านการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ผู้ป่วยแต่ละคนจะแสดงอาการแตกต่างกัน ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาแบบให้หายขาด แต่เป็นการรักษาเพื่อฟื้นฟูร่างกายและควบคุมอาการไม่ให้แย่ลง แบ่งเป็น 1.รักษาด้วยยาตามอาการของผู้ป่วย 2.การบำบัดโดยยึดเส้นและออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ผู้ป่วยควรงดสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ ออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงความเครียด ควรหมั่นสังเกตร่างกายของตนเอง หากมีความผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เดลินิวส์	<p>ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอบทความ ในงานเสวนา "สถานการณ์ความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนไทยในครอบครัวนักดื่ม" ญญ.อรทัย วลีวงศ์ นักวิจัยสำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) สธ. เปิดเผยผลการศึกษาว่า ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดเป็นความรุนแรงต่อเด็กรูปแบบหนึ่ง ส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายและใจ คุณภาพชีวิตและพัฒนาการของเด็ก สามารถป้องกันได้ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ โดยมีมาตรการคัดกรองเด็กที่อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง คัดกรองส่งพ่อแม่ที่มีการดื่มไปบำบัดรักษาและช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ และต้องมีมาตรการลดการเข้าถึงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ต้นน้ำด้วย</p>	-
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก ข่าวสด เดลินิวส์	<p>คดีชายขับรถควบคุมอารมณ์ไม่ได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศรุตพันธ์ จักรพันธ์ ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กล่าวถึงกรณีการรับตัวนายรชฎ หวังกิจเจริญสุข เจ้าของรถยนต์ซีวิค มาบำบัดรักษา ว่า จากนี้จะใช้เวลาตามกรอบกฎหมาย 45-90 วัน ซึ่งจะมีทีมสหวิชาชีพและการใช้เครื่องมือตรวจสอบ และมีพยาบาลคอยตรวจจับพฤติกรรมตลอด 24 ชม. จากนั้นจะลงคำวินิจฉัยว่าป่วยหรือไม่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และตอบข้อซักถามของศาล</p>	-
ข่าวสด ไทยรัฐ แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ tnnthailand	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว ทีมนักวิ่งก้าวคนละก้าว เพื่อ 7 รพ. ภาคใต้ ออกวิ่งจากศูนย์ราชการ จ.พังงา ผ่าน รพ.พังงา ศาลากลาง และเข้าสู่ถ้ำลอดในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา ได้รับมอบเงินบริจาคในนาม จ.พังงา จาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา ส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน 209,999 บาท และยังมีภาคส่วนต่างๆ ทอยอมมอบกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ประตูเมืองภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายภักพงศ์ ทวีพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยประชาชน และกลุ่มสตรีชาวภูเก็ต ให้การต้อนรับทีมนักวิ่ง และมีการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเพื่อระดมทุนช่วยเหลือรพ.ในส่วนของจ.ภูเก็ต ยอดบริจาคล่าสุดกว่า 24 ล้านบาท</p>	-

สำนักงานนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

